

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
BÁO CÁO HỌC THUẬT CẤP BỘ MÔN

Tiến hành vào hồi 10 giờ 30 ngày 30/12/2021, tại Văn phòng Khoa Giáo dục quốc phòng, phòng 710 Nhà C 12 tầng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành phần: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Đường lối quân sự

Tổng số: 09 Có mặt: 09 Vắng: 0

Chủ trì: Thượng tá.ThS Trần Bắc Bộ

Thư ký: ThS Phạm Công Tú

Nội dung: Thông qua báo cáo học thuật cấp khoa: *Làm rõ nội dung Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội của kẻ thù trong tình hình hiện nay. do đồng chí Thượng tá. ThS Trần Văn Độ làm chủ học thuật.*

Diễn biến cuộc họp:

- Đồng chí chủ trì phổ biến nội dung cuộc họp.

- Đồng chí chủ trì học thuật trình bày báo cáo học thuật cấp Bộ môn:

Làm rõ nội dung Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội của kẻ thù trong tình hình hiện nay.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ý kiến 1: Nhất trí với nội dung học thuật, đây là nội dung rất quan trọng hiện nay. Làm rõ nội dung Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội của kẻ thù trong tình hình hiện nay. Từ đó vận dụng vào bài giảng "Diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam và bài xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng bài giảng đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong Bộ môn đường lối Quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam. Cũng là nội dung mang tính cấp thiết hiện nay. Học thuật đã thống nhất chung về nội

dung, phương pháp bài: "Cho toàn thể giảng viên Bộ môn và đưa vào thực hiện để nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

+ Ý kiến 2: Nhất trí với nội dung học thuật. Do đó, thống nhất nội dung, Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phủ chính trị hóa" Quân đội của kẻ thù trong tình hình hiện nay. Được thống nhất và thực hiện phù hợp với yêu cầu bài giảng trong học phần đường lối Quốc phòng và an ninh của Đảng.

+ Ý kiến 3: Về cơ bản học thuật đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nhằm thống nhất nội dung thực hiện. Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phủ chính trị hóa" Quân đội của kẻ thù trong tình hình hiện nay, và vận dụng vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới" Trong giảng dạy thống nhất nội dung để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp với điều kiện thực tiễn của bộ môn. Thông qua học thuật góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho các giảng viên để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khoa.

Kết luận của đồng chí chủ trì:

Nhất trí với nội dung báo cáo học thuật và các ý kiến đóng góp. Tuy báo cáo học thuật còn một số vấn đề cần bổ sung làm rõ hơn, nhưng về cơ bản đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các tác giả. Học thuật đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tên học thuật và nội dung nghiên cứu là phù hợp, các nội dung, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong học thuật là khá đủ và phù hợp. Đề nghị tác giả bổ sung, sửa chữa các nội dung theo các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo nộp về phòng chức năng đúng theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 cùng ngày./.

Thư ký



ThS Phạm Công Tú

Chủ tọa



Thượng tá.ThS Trần Bắc Bộ